
MILITARY 
ASSISTANCE 

ROBOT
ยานอัจฉริยะ บนรันเวย์สู่อนาคต

ผู้พัฒนา: นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม (โบต) 
ชั�นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาควิชาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อากาศยานไรคนขับ เมื่อปอนคําสั�งยานสามารถปฏิบัติภารกิจไดโดยอัตโนมัติ สามารถ
สั�งการภารกิจ หรือวางแผนเสนทางการบิน ผานสมารตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได 

สามารถสงและบันทึกภาพ รวมถึงวิดีโอ มายังผูใชงานไดตามเวลาจริง (Real time)
ซึ่งเหมาะกับหนวยงานที่ทําภารกิจสํารวจหรืองานเสี่ยงภัยัย
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 ในแวดวงยานยนต์และอากาศยานบ้านเรา พาหนะที่
ช่ือ Hovercraft หรือยานสะเทินน้ำ�สะเทินบก ท่ีสามารถแล่นได้
ทั้งบนบกและบนน้ำ� อาจไม่ใช่ของใหม่ แต่ก็ไม่ใช่พาหนะที่
พบเห็นได้จนชินตานัก ยกเว้นในภาพยนตร์
 เพราะแม้ Hovercraft จะเป็นพาหนะที่น่าสนใจใน 
แง่ของความยืดหยุ่นในการใช้งาน แต่การผลิตสร้างก็ไม่ใช่
เร่ืองท่ีทำาได้ง่ายๆ กอปรกับต้นทุนท่ีไม่ใช่ถูกๆ จึงมีน้อยคนนัก
จะยอมลงทุนนำาเข้ายานท่ีว่ิงได้ท้ังบนน้ำ�และบนบกชนิดน้ีเข้ามา
ใช้กัน
 นัน่คอืสภาพการณ์ในปัจจุบนั แต่ในอนาคตอาจไม่แน ่
เพราะวันนี้ เด็กไทยคนหนึ่งกำาลังทุ่มเทพลังความรู้ พลังกาย 
และพลังใจ เพื่อสร้าง Hovercraft ที่เป็นของคนไทยขึ้น  
ด้วยหวงัให้เป็นพาหนะทางเลือกหนึง่ท่ีจะสรา้งประโยชน์ให้แก่
สังคมในอนาคต
 เขาเป็นใคร? และเขากำาลังทำาอย่างไร? ขอชวนไปรูจั้ก
กับ นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม หรือ ‘โบ๊ต’ เด็กหนุ่มวัย 19 ปี  
ที่มีความรู้และความตั้งใจเกินตัวคนนี้กัน

ตอนเด็กๆ ผมชอบรื้อของเล่นครับ... 
อยากเล่นรถบังคับนะ แต่พอเห็นรถบังคับแล้ว

อยากรื้อออกมาทำาอย่างอื่นมากกว่า
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เมื่อลูกไม้หล่นไกลต้น
	 โบต๊ฉายแววความเปน็วิศวกรมาตัง้แตเ่ดก็	เห็นได้

จากการเล่นของเขา	แน่นอนว่าโบ๊ตก็เล่นหุ่นยนต์รถบังคับ

เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป	แต่ต่างตรงท่ีเล่นแบบธรรมดาได้ 

วันสองวัน	พอข้ึนวันที่สามโบ๊ตจะเริ่มรื้อของเล่น	แล้วเอา

ส่วนประกอบมาประดิษฐ์เป็นของเล่นชิ้นใหม่

	 “ตอนเด็กๆ	 ผมชอบรื้อของเล่นครับ	 (หัวเราะ)	 

แม่ชอบซื้อพวกรถบังคับให้	ผมก็อยากเล่นรถบังคับนะ	แต่

พอเห็นรถบังคับแล้วอยากรื้อออกมาทำาอย่างอื่นมากกว่า	

เช่น	รื้อออกมาทำาเรือ	เอามอเตอร์มาต่อกับกังหันลม	แล้ว

ประกอบกับโฟมท่ีตัดเป็นเรือ	 พอจุ่มลงน้ำ�มันก็จะหมุน	 

วิ่งวนอยู่กับที่	คือมันไม่ได้คุ้มนะครับ	แต่ผมชอบทำาแบบนี้	

เพราะอยากรู้ว่ามันจะดัดแปลงไปทำาอะไรได้บ้าง”	 โบ๊ต 

เท้าความถึงการเล่นในวัยเด็กของตนเอง

	 น่าสนใจท่ีครอบครัวของโบ๊ตก็ไม่ได้มีใครมาทาง

สายวิศวกรรมเลย	แต่แทนท่ีพ่อแม่จะมัวเสียเวลากับการ

หาคำาตอบว่าโบต๊ไดหั้วทางวศิวกรรมมาจากไหน	พวกท่าน

ไดท้ำาสิง่ท่ีดกีว่านัน้	นัน่คอืสนับสนุนความสนใจของลกูชาย

อย่างเต็มที่

	 “พ่อแม่สนับสนุนมากครับ	พ่อเป็นตำารวจ	แม่เป็น

พยาบาล	 ไม่เก่ียวกันเลย	แต่พอเห็นผมทำา	 ท่านก็ชื่นชม	 

เป็นกำาลังใจมาตลอด”	โบ๊ตกล่าวกลั้วหัวเราะ

	 จากความสนใจเรื่องเครื่องยนต์กลไกเล็กๆ	น้อยๆ	

ในวัยเดก็	เมือ่โตข้ึนโบต๊เริม่สนใจการเขยีนโปรแกรม	ซึง่เปน็

วิชาหนึง่ในชัน้มธัยมตน้ของโรงเรยีนสตรอีา่งทอง	และดว้ย

ความกระหายใคร่รู้	 ทำาให้โบ๊ตขอเรียนเพ่ิมเติมในขั้นสูง 

กับอาจารย์	 และต่อยอดไปสู่การทำาโครงงานต่างๆ	 เพ่ือ 

ส่งแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ของสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	

(สพฐ.)	 ซึ่งเป็นเหมือนสนามท่ีทำาให้โบ๊ตได้ฝึกปรือทำา 

โครงงานต่างๆ	มากมาย	อาทิ

	 มธัยมศกึษาปท่ีี	1	สรา้งหุ่นยนตอ์ตัโนมตัท่ีิสามารถ

ทำาภารกิจตามที่ผู้บังคับสั่งได้

	 มัธยมศึกษาปีที่	 2	 สร้างโรงเห็ดระบบปิด	 ที่มี

คอนโทรลเลอร์คอยตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นใน 

โรงเรือน	แลว้ปรบัสภาพใหเ้หมาะสมแก่การเตบิโตของเหด็

	 มัธยมศึกษาปีที่	 3	 สร้างบ้านอัจฉริยะ	 ท่ีมีเครื่อง

ตรวจจับควันไฟ	 ซึ่งเป็นการนำาเซ็นเซอร์รับและส่งรังสี 

อินฟาเรดมาติดตั้งทำามุมกัน	 เพ่ือจับควันและส่งข้อมูล 

ไปยังเครื่องพ่นน้ำ�ให้พ่นน้ำ�ดับไฟได้แบบเฉพาะในจุดท่ี 

เกิดควัน	เป็นต้น

	 ความสนใจด้านวิศวกรรมของโบ๊ตเติบโตและ

พัฒนาไปตามวยั	ก่อนจะเริม่เจาะจงไปทางดา้นอากาศยาน	
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เมื่อเขาเกิดความประทับใจเวลาเห็นเคร่ืองบินบินอยู่ 

กลางท้องฟ้า	 โบ๊ตคิดตามประสาเด็กว่า	 ถ้าได้ขึ้นไปขับ 

น่าจะเท่มาก	 ช่วงหน่ึงโบ๊ตจึงมีความฝันอยากเป็นนักบิน	 

จนกระทั่งเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลาย	และได้มีโอกาส

ไปเห็นของจริง!

ตอนที่ผมไปฝึกงาน ได้เห็นของจริง พบว่าผมไม่ได้อยาก
เป็นนักบินเท่าไหร่นะ แต่ผมอยากสร้างมันขึ้นมามากกว่า

ความฝันเติบโต เมื่อได้เห็นจริง
	 โบ๊ตเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจุฬา- 

ภรณราชวิทยาลัย	 จ.ลพบุรี	 ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภูมิภาคท่ีใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้

ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์	 และใน 

ช่วงปิดเทอมใหญ่	 ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียน 

ได้มีโอกาสฝึกงานในมหาวิทยาลัยท่ีเป็นภาคี	 เพ่ือฝึก

ประสบการณ์และให้นักเรียนเห็นของจริง	 โดยโรงเรียนจะ

เป็นผู้แนะนำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยท่ีนักเรียนสนใจ

และให้นักเรียนเป็นคนติดต่อประสานงานเพ่ือขอฝึกงาน 

กับทางมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง

	 แน่นอนว่า	 ด้วยความสนใจทางเครื่องยนต์กลไก

และอากาศยานเป็นทุนเดิม	 เมื่อศึกษาอยู่ชั้น	ม.4	 โบ๊ตจึง

เลอืกทำาหนังสอืขอเขา้ไปฝกึงานในสายวิศวกรรมเครือ่งกล

และการบนิอวกาศ	ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

พระนครเหนือ	 และการฝึกงานครั้งน้ีเองท่ีช่วยคัดร่อน 

ความฝันให้โบ๊ตไปในตัว

	 “ตอนที่ผมไปฝึกงาน	 ได้เห็นของจริงใกล้ตัว	 เลย 

พบว่า	 ผมไม่ได้อยากเป็นนักบินเท่าไหร่นะ	 (หัวเราะ)	 

แต่ผมอยากสร้างมันข้ึนมามากกว่า”	 เด็กหนุ่มจบประโยค

ด้วยรอยยิ้ม

	 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-

เหนือ	 โบ๊ตมีโอกาสศึกษาการสร้างและบังคับอากาศยาน

อย่างหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 อาทิ	 ทฤษฎี

เก่ียวกับอากาศยานและการควบคุมพฤติกรรมการบิน	 

ฝกึภาคปฏิบตัใินการสรา้งอากาศยาน	ตัง้แตก่ารข้ึนรปูวัสด	ุ
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Composite	 เป็นไฟเบอร์กลาส	 ขึ้นรูปคาร์บอนไฟเบอร์ 

เป็นปีกเครื่องบิน	ไปจนถึงเรียนการควบคุมเครื่องยนต์เจ็ต

ขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่	 

การทดสอบหัวเผาสำาหรับจุดระเบิดให้ลูกสูบทำางาน	และ

อื่นๆ	 ที่ เ ก่ียวข้องอีกมากมาย	 ซึ่งรวมถึงการควบคุม

อากาศยานแบบอัตโนมัติ	อันเป็นจุดเริ่มต้นของ	Air	Boat	

พาหนะสะเทินน้ำ�สะเทินบกสำาหรับใช้ปฏิบัติภารกิจ

ทางการทหารหรือการสำารวจ	ที่ผู้ใช้สามารถบังคับยานได้

อย่างสะดวก	ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็น	Military	Assistance	

Robot	 (MAR)	 ซึ่งในเวลาต่อมาถูกยกระดับขึ้นเป็นยาน

อัจฉริยะ	 ที่ผู้ใช้สามารถป้อนคำาสั่งให้และยานสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้โดยอัตโนมัติ	 ซึ่งเหมาะกับภารกิจสำารวจ

หรืองานเสี่ยงภัย

แปรรูปองค์ความรู้ สู่การทดลองทำา
	 ในอากาศยานนัน้	โหมดการควบคมุแบบอตัโนมตัิ

บางประเภทดูเหมือนเป็นการควบคุมด้วยมือคนขับ	 แต่

ความจริงแล้ว	 ขณะท่ีคนขับควบคุมด้วยมือ	 ก็จะมีคอม- 

พิวเตอร์เข้ามาช่วยควบคุมคนขับอีกต่อหน่ึงด้วย	 เพ่ือให้ 

การบังคับอากาศยานนั้นง่ายและปลอดภัยขึ้น

	 “ผมได้เรียนรู้เรื่องการนำาเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า

ความเร็วเชิงมุม	 มาทำางานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์	

โดยใช้เซ็นเซอร์ตัวน้ีเป็นตัวรับข้อมูลความเร็วเชิงมุมของ

อากาศยาน	 หลังจากน้ันก็นำาข้อมูลมาประมวลผลว่า	 

จะต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมอย่างไร	 ยกตัวอย่างเช่น	 

ในอากาศยานเวลาบินไปจะมีลมกระแทก	 ถ้าแรงยกของ

ปีกด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาก็จะเกิดอาการพลิก	 ซึ่ง

เซ็นเซอร์ตัวนี้จะรับรู้ว่าตอนนี้เริ่มเกิดอาการพลิกแล้ว	ก็จะ

ปรับน้ำ�หนักปกีดา้นขวา	เพ่ือให้ทา่ทางการบนินัน้เหมาะสม

ขึ้น”	โบ๊ตอธิบายด้วยท่าทางจริงจัง

	 นี่คือความรู้ ท่ีโบ๊ตได้รับจากการฝึกงาน	 และ

แน่นอน	ด้วยไฟของวัยหนุ่มทำาให้เขาไม่รอช้าที่จะลองวิชา	

นำาความรู้มาสร้างเป็นโครงงาน	Hovercraft

	 “ผมตั้งชื่อว่า	Air	Boat	ครับ	เป็นพาหนะสะเทินน้ำ�

สะเทินบก	 ว่ิงบนพ้ืนราบและวิ่งบนน้ำ�ได้ด้วย”	 เด็กหนุ่ม

กล่าวถึงผลงานด้วยรอยยิ้ม

	 Air	 Boat	 ของโบ๊ตใช้หลักการทางอากาศเป็น

ศาสตร์ในการเคลื่อนที่	 ทำางานโดยมอเตอร์ใบพัด	 2	 ตัว 

ที่ด้านหลังยาน	 ซึ่งจะทำาหน้าที่เป่าลมไปข้างหลัง	 เพื่อให้

ยานแลน่ไปขา้งหนา้	ตรงกลางยานมใีบพัดโลเวอรช์ว่ยพยุง
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ให้ยานลอยอยู่เหนือพ้ืนเล็กน้อยขณะที่เคลื่อนไป	 เพ่ือ 

ลดแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่

	 และอกีสว่นประกอบท่ีขาดไมไ่ด	้คอื	ไจโรเซน็เซอร	์

(Gyro	 sensor)	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีคอย 

ตรวจจับและควบคุมสมดุลซ้าย-ขวาของอากาศยาน	

เน่ืองจากมอเตอรใ์บพัดท้ัง	2	ตวัของ	Air	Boat	นัน้	แมก้ำาลงั

จะเท่ากัน	 และแม้จะป้อนไฟฟ้าให้เท่ากัน	 แต่อัตราการ 

เป่าลมนั้นไม่เท่ากัน	 ทำาให้เคลื่อนท่ีไม่สมดุลเป็นเส้นตรง

และบังคับยาก	 โบ๊ตจึงติดตั้งไจโรเซนเซอร์เข้าไป	 เพ่ือจับ

สภาพการเคลื่อนที่ของตัวยาน	 เช่น	 เมื่อยานเคลื่อนท่ีไป

แล้วด้านซ้ายฝืดกว่าด้านขวา	 ยานก็จะเร่ิมว่ิงเอียงซ้าย	

เซ็นเซอร์จะรับข้อมูลตรงนี้ป้อนกลับเข้าไปในไมโคร

คอนโทรลเลอร์	 และโบ๊ตก็จะเขียนโปรแกรมแก้อาการท่ี 

เกิดข้ึน	 โดยใช้	 PID	Control	 ซึ่งเป็นสมการทางวิศวกรรม	

และตวักรองท่ีเรยีกว่า	Complementary	Filter	เปน็รปูแบบ

การคัดเลือกข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงที่สุด	 ช่วยแก้ไข

เมื่อยานเอียงซ้าย	 ให้ไจโลเซ็นเซอร์เร่งมอเตอร์ด้านซ้าย 

ให้เร็วขึ้นเพื่อต้านแรงฝืด	และยานแล่นตรง	เป็นต้น

	 และเป็นโครงงานชิ้นน้ีเอง	ที่โบ๊ตได้ร่วมกับเพ่ือน

ส่งเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	 

(YSC)	ครั้งที่	 15	ประจำาปี	 2013	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 

ในชื่อโครงการ	 ‘การศึกษาประสิทธิภาพ	Rate	Gyro	 ใน 

การควบคุมการบังคับ	 Air	 Boat’	 และผ่านเข้าไปถึงรอบ 

ชิงชนะเลิศ

ตอนที่เข้าร่วมโครงการ ผมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้  
Air Boat วิ่งบนสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้จริง  
ตั้งใจจะติดตั้งกล้องและทำาให้บังคับยานได้ไกลขึ้น  

เป็นยานที่ ใช้รีโมตบังคับให้วิ่งได้  
แต่ตอนนี้มาไกลกว่านั้นมากแล้วครับ
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ต่อยอดโครงงาน สู่การผลิตจริง
	 โบ๊ตรู้จักกับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ครั้งแรก

จากสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	 และเขาก็สนใจอย่างย่ิง 

ในหลักการและแนวทางการต่อยอดผลงานท่ีโครงการจะ

ให้การสนับสนุน	 โบ๊ตจึงเขียนใบสมัครตั้งแต่ปีแรก	 แต่ 

น่าเสียดายที่ไม่ได้รับเลือก

	 “พอปีถัดมา	ผมเห็นว่าโครงการน้ียังมีอยู่	 ได้อ่าน

หนังสือถอดบทเรียนที่รวมผลงานของรุ่นพ่ีโครงการปี	 1	 

เห็นตัวอย่าง	 อย่างพ่ีอู๋	 (นายยุทธพงศ์	 อุณหทวีทรัพย์)	

เจ้าของผลงานระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำ�หนักกด

บริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ	 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	ปี	 1	 

ดูพ่ีเขาไปได้ไกล	ทำาอะไรได้เยอะจากเดิมมาก	ผมก็เลย

สมัครปีนี้เป็นปีที่	2”	โบ๊ตเล่าด้วยรอยยิ้ม

	 นี่เองคือที่มาของการเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้

เตบิใหญ่	ป	ี2	ของโบต๊	ทีอ่ยากเหน็ผลงานของตนไดร้บัการ

ต่อยอดจากข้ันของการศึกษาพัฒนา	 ไปสู่การผลิตอย่าง

เป็นรูปธรรมสู่ผู้ใช้จริง

	 “ตอนทำา	Air	Boat	ส่งประกวด	YSC	มันเป็นการ

ศกึษาเสยีมากกว่าครบั	คอืศกึษาว่าตอ้งใชอ้ะไรในการสรา้ง	

ทดสอบว่าจะสร้างข้ึนมาได้อย่างไร	 เช่น	ทดสอบว่าถ้าเรา

สร้างโดยใช้ใบพัด	 2	 ตัวเป็นตัวสร้างแรงดัน	 เราจะปรับ

สมดุล	2	 ข้างอย่างไร	ต้องปรับค่าเกณฑ์ใน	PID	Control	

เท่าไหร่เพ่ือให้ยานสมดุล	 แล้วก็ทำาเป็น	 Prototype	 เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน	พูดง่ายๆ	คือ	ตอน	YSC	ผมศึกษา	แต่

ต่อกล้าฯ	คือการทำา”	โบ๊ตกล่าวด้วยดวงตาเป็นประกาย

	 การเข้ารว่มโครงการตอ่กลา้ให้เตบิใหญ่	ไดใ้ห้อะไร

กับโบ๊ตมากมาย	 ท้ังการได้รับคำาแนะนำาและความรู้จาก

คณะกรรมการ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมโครงการ

และผู้คนทั่วไปที่เข้ามาชมงาน	ผ่านการจัดนิทรรศการของ

โครงการต่อกล้าฯ	ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล	ได้นำาไปสู่การพัฒนา

ผลงานของโบ๊ตให้ดียิ่งขึ้น

	 “ตอนท่ีเขา้รว่มโครงการผมมเีปา้หมายท่ีจะพัฒนา

ให้	Air	Boat	ว่ิงบนสภาพแวดลอ้มธรรมชาตขิองโลกไดจ้รงิ	

และตั้งใจจะติดตั้งกล้องและทำาให้บังคับยานได้ไกลขึ้น	 

คือเป็นยานที่ใช้รีโมตบังคับให้ว่ิงได้	 แต่ตอนนี้มาไกล 

กว่านั้นมากแล้วครับ”	

	 จากการตัดสินรอบแรก	คณะกรรมการโครงการ 

ได้ให้คำาแนะนำาหลายประเด็นแก่โบ๊ต	 ซึ่งโบ๊ตก็ได้กลับไป

พัฒนาผลงานให้ดีย่ิงขึ้น	 เช่น	 เปลี่ยนวัตถุดิบของยานให้

สามารถกันน้ำ�ได้	 พัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์	

(Product	Design)	ให้แข็งแรงและโดดเด่นมากขึ้น

เรียนรู้สิ่งใหม่ นำาไปใช้จริง
	 และพรอ้มๆ	กับการท่ีเขาไดพั้ฒนาความคดิในการ

พัฒนาผลงานจากคำาแนะนำาของคณะกรรมการ	การเข้าร่วม

โครงการยังทำาให้โบ๊ตได้พัฒนาศักยภาพ	ผ่านการอบรม 

เชิงปฏิบัติการในเรื่องสำาคัญที่นักพัฒนาไอทีรุ่นใหม่ต้องรู้	

ทั้งในเรื่อง	User	Experience	(UX)	User	Interface	(UI)		

การบริหารโครงการเบื้องต้น	 (Project	Management)	

ทกัษะการนำาเสนออย่างมอือาชพี	และการบรหิารโครงการ

รูปแบบ	Scrum	ณ	ศูนย์ฝึกอบรม	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 

หาดตะวันรอน	จ.ชลบุรี	และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	ซึ่งเป็นการอบรมที่โบ๊ตบอกว่า	มีค่าต่อเขามาก

	 “เป็นการเวิร์กช็อปท่ีได้ความรู้เยอะมากๆ	 ครับ	 

ได้ฝึกประสบการณ์	คือไม่ใช่แค่ไปอบรมน่ังฟังอย่างเดียว	

แต่ได้ทำาด้วย	 โดยเฉพาะวิธีการพัฒนาโครงงาน	 วิธีการ 

แบบที่หาดตะวันรอนสอนผม	ทำาให้โครงงานของผมไปได้

ไกลกว่าเดมิ	จากท่ีเคยเปน็แคค่วามอยากรูข้องเดก็คนหน่ึง	

การอบรมทำาให้ผมเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นการพัฒนา 

โครงงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้ใช้ 

ที่เป็นสาธารณะ	และนอกจากนำาความรู้มาพัฒนาผลงาน

ของตัวเองแล้ว	ผมก็นำาความรู้ไปใช้ในมหาวิทยาลัย	รวมถึง

กลับไปสอนน้องๆ	 ที่โรงเรียนด้วยครับ”	 โบ๊ตกล่าวด้วย 

แววตาภาคภูมิใจ	

	 ยกตัวอย่างสิ่งที่โบ๊ตได้เรียนรู้จากค่ายอบรม	อาทิ	

การเลอืกหัวข้อการพัฒนาจากประเดน็ปญัหาซึง่มผีูใ้ชง้าน

รองรับ	 โดยโบ๊ตได้นำาความรู้ไปสอนน้องๆ	 ให้มองเห็น

การเข้าร่วมเวิร์กช็อปสอนผม ทำาให้โครงงานของผม 
ไปได้ไกลกว่าเดิม จากที่เคยเป็นแค่ความอยากรู้ 

ของเด็กคนหนึ่ง การอบรมทำาให้ผมเปลี่ยนมุมมองใหม่
เป็นการพัฒนาโครงงานเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสังคมและผู้ ใช้ที่เป็นสาธารณะ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน	อย่างการปอกไข่เป็นจำานวนมาก

ในแต่ละวัน	 จึงคิดทำาเครื่องปอกไข่ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่มี 

ผู้รอใช้งานจริง		

	 “เราศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ท่ีมีคนต้องการ 

ใชง้านขึน้มา	มนัจะไปไดไ้กลกว่าการท่ีเราไปศึกษาเอนไซม์

ที่มีผลกับใบหญ้าอะไรอย่างน้ัน	 (หัวเราะ)	 คือถ้ามันเกิด 

ผลประโยชน์กับเกษตรกรก็ดี	แต่ถ้าเราศึกษาแล้วใครเอาไป

ใช้ต่อไม่ได้	มันจะไปได้ไม่ไกล	การคิดแบบนี้ทำาให้เราเดิน

ต่อไปได้ไกลขึ้น”	โบ๊ตอธิบายแนวคิด

	 หรือจะเป็น	 การจัดการโครงการ	 (Project		 

Management)	ทีส่อนใหโ้บต๊รูจ้กักำาหนดเวลา	และการทำา

งบประมาณให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม

	 “จากเดมิการเขียนโครงการของผมคอื	ใชอ้ะไรบา้ง	

ราคาเท่าไหร่	 แค่นั้น!	 แล้วก็มักจะขาดทุนเสมอ	 (หัวเราะ

ร่วน)	 เราก็ต้องคิดในส่วนอื่นด้วย	 เช่น	 เดิมผมใช้มอเตอร์	 

2	ตัวกับรีโมต	1	อัน	แต่ลืมไปว่าถ้าเราเอามาใช้จริงต้องมี

หัวแร้ง	 มีตะก่ัว	มีท่อหดสำาหรับรัดสายไฟ	มีอุปกรณ์อื่นๆ	 

ท่ีเราลืมคิด	 ความรู้น้ีท่ีได้จากหาดตะวันรอนผมก็นำามา 

ปรับใช้กับทุกโครงการที่ผมจะทำาครับ	 และช่วยให้การ

ทำางานง่ายขึ้นด้วย”	โบ๊ตจบประโยคด้วยรอยยิ้ม

	 และอกีประเดน็ท่ีเปน็ประโยชนใ์นฐานะนกัพัฒนา

อย่างย่ิง	 น่ันคือ	 การกำาหนดผู้ใช้งานจริง	 ท่ีโบ๊ตได้นำาไป 

ปรบัใชใ้นการทำาโครงการพัฒนาผลงานของตนเอง	รวมไป

ถึงประยุกต์ใช้กับหลายๆ	วิชาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย	

	 “อีกโครงการหนึ่งที่ผมใช้ความรู้จากค่ายหาด 

ตะวันรอน	 คือ	 โครงการเกี่ยวกับคนพิการที่ยังไม่พิการ 
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สิ้นเชิง	คนท่ีเป็นอัมพาตครึ่งซีกยังพอเดินได	้แต่ถ้าเขาล้ม

เขาจะพิการส้ินเชิง	ผมก็จะทำาเป็นเคร่ืองเตือนการล้ม	ซ่ึงผม

ก็ใช้หลักการจากที่ไปอบรมมา	 ติดต่อป้าคนหนึ่งท่ีเป็น 

ผู้พิการครึ่งซีก	กำาหนดป้าคนน้ีเป็นผู้ใช้งานจริงเลย	1	คน	

ซ่ึงผมว่าการคิดแบบน้ีมันได้เปรียบมาก	ขณะท่ีคนอ่ืนมัวแต่

เดาว่าผูใ้ชจ้ะเปน็อย่างไร	ผมไมต่อ้งเดา	แตล่งไปสมัผสักับ

ผู้ใช้เลย”	โบ๊ตกล่าวด้วยแววตาเป็นประกาย

	 	ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้จากการอบรมนี้	ทำาให้

โบ๊ตมองตัวเองในฐานะนักพัฒนาโครงงานได้ชัดเจนขึ้น 

มีหลักคิดและวิธีในการพัฒนาโครงการที่เป็นระบบขึ้น 

ทั้งในแง่ของการกำาหนดกรอบเวลาในการทำางาน	 การ

กำาหนดและจัดสรรงบประมาณการทำางาน	 และท่ีสำาคัญ

ทีส่ดุคอื	การพัฒนาผลงานดว้ยการลงไปสมัผัสกับผู้ใชจ้ริง

นั่นเอง

เดินออกจากสมมติฐาน ไปหาผู้ ใช้งานจริง 
	 ด้วยความตั้งใจว่า	 ผลงานของเขาจะสามารถ 

ใช้งานได้จริง	 ประกอบกับคำาแนะนำาของคณะกรรมการ 

โครงการฯ	หลายท่าน	โดยเฉพาะคุณธนชัย	อำานวยสวัสดิ์	

หรือที่โบ๊ตเรียกว่า	‘อาจารย์หนุ่ย’	กรรมการผู้จัดการบริษัท	

แม็กเซล	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 ได้ชี้ให้โบ๊ตเห็นความสำาคัญ 

ของการลงไปสอบถามความต้องการ	และพัฒนาผลงาน

ร่วมกับผู้ใช้งานจริง	

	 “กลุ่มผู้ใช้งานตอนแรกผมวางไว้	 2	กลุ่มครับ	คือ	

กลุ่มทหาร	กับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้	แต่จากการทดลองใช้กับ

กลุม่เหล่าน้ี	อาจารย์ยังแนะนำากลุม่เจา้หนา้ทีก่รมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	 เพราะ	 Air	 Boat	 ดูเหมาะสำาหรับ 

การสำารวจป่าชายเลน	พื้นที่น้ำ�นิ่ง	และพื้นที่น้ำ�กร่อย	เพื่อ

ศกึษาพืช	สิง่มชีวิีต	สำารวจพ้ืนทีแ่ละการรกุล้ำ�ของชาวบา้น

มากกว่า”	โบ๊ตเล่า

ตอนทำางานส่งประกวดผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง  
แต่ตอนนี้ผมกำาลังจะสร้างสินค้า ผมทำาอะไร 

ถ้าลูกค้าไม่ชอบเขาก็ไม่เอา... จึงต้องไปถามว่า  
เขาอยากได้อะไร ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามี 

ทำาให้เขาประทับใจ
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	 การได้ลงไปคุยกับผู้ใช้งาน	 ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง

อาจารย์หนุ่ยเอง	ทำาให้โบ๊ตได้แนวทางการพัฒนาผลงาน

ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงได้มากขึ้น

	 “ถ้าให้เทียบกันระหว่างรูปลักษณ์กับการใช้งาน	 

ผู้ใช้งานให้ความสำาคัญกับการใช้งานมากกว่าครับ	 คือ

อยากให้ลอยจากพ้ืนได้	 แม้ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนเดิมก็ 

ไม่เป็นไร	เขาบอกไม่สนใจ	แต่สนใจว่าใช้งานได้หรือเปล่า	

และอยากให้มีขนาดเล็กๆ	มากกว่า”	โบ๊ตว่าพลางหัวเราะ

	 นอกจากจะชี้แนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ใช้งาน

ได้จริงแล้ว	 การได้สัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงยังเปิด

ประสบการณ์การทำางานของโบ๊ตให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย

	 “การทำางานต่างกันมากครับ	ตอนทำางานส่งประกวด

ผมเอาตัวเองเป็นท่ีตั้ง	 แต่ตอนน้ีผมกำาลังจะสร้างสินค้า	 

ผมทำาอะไรถ้าลูกค้าไม่ชอบเขาก็ไม่เอา	 (หัวเราะ)	 ผมจะ 

ทำาอะไรจึงต้องไปถามเขาว่า	 เขาอยากได้อะไร	 ใช้ความรู้

ความสามารถท่ีเรามีทำาให้เขาประทับใจ”	 โบ๊ตกล่าว 

พร้อมเปรยว่าน่ีเป็นสิ่งท่ีทำาให้กระบวนการทำางานของเขา

ยากขึ้นกว่าเดิม

	 “คอืลกูคา้มคีวามคดิเปน็ของตวัเองและเขาไมรู้่ว่า

สิ่งที่เขาอยากได้	ผมทำาได้หรือเปล่า	(หัวเราะ)	เขาอยากได้

ใบพัดเล็กๆ	 ติด	 4	 มุม	 แต่ใบพัดเล็กมันจะยกยานไม่ขึ้น	 

ด้วยน้ำ�หนักของยานต้องใช้ใบพัดใหญ่	 สมมติน้ำ�หนัก	 

1	กิโลกรัม	เราจะใส่	Play	Load	สัก	1,300	กรัม	ใบพัดต้อง

ใหญ่ประมาณ	10	นิ้ว	4	ใบ	แล้วดีไซน์ลำายานให้เหมาะกับ

การบินต่ำ�ๆ	 ใช้	 Ground	 Effect	 เพ่ือให้ขนของได้เยอะ	 

แต่ใช้พลังงานเท่าเดิม	 คือสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันครับ	 

ว่าอันไหนทำาได้หรือไม่ได้	แล้วปรับแก้	หาจุดที่ลงตัวที่สุด”

	 หลงัจากทดลองกับผูใ้ชง้านจรงิ	ทำาให้สดุท้ายแลว้	

Air	Boat	 ได้เปลี่ยนจากการเป็นหุ่นยนต์ไร้คนขับภาคพ้ืน	

(UGV)	มาเป็นอากาศยานไร้คนขับ	 (Unmanned	Aerial	

Vehicle:	UAV)	 ในที่สุด	 เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้จริง

	 “เริ่มแรกยังคงใช้รูปแบบหุ่นยนต์ไร้คนขับภาคพื้น	

(Unmanned	Ground		Vehicles:	UGV)	ต่อมาได้พัฒนา

จากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน	พบว่าภารกิจท่ีผู้ใช้งาน

ต้องการใช้จริง	UGV	 ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ท้ังหมดของผู้ใช้งานได้	 จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นอากาศยาน 

ไร้คนขับ	 (Unmanned	Aerial	 Vehicle:	UAV)”	 โบ๊ตสรุป

พัฒนาการของผลงาน

ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ครับ  
ไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำาผลงานให้คนอื่นใช้ได้จริง  

ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก
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มุ่งสู่เส้นชัย ด้วยความตั้งใจเต็มถัง
	 “ครัง้แรกทีผ่มเหน็ผลติภัณฑ์ของน้อง	ตอ้งยอมรับ

ว่าในระดับโลกมันมีอยู่แล้ว	 แต่ในระดับประเทศไทยยัง 

ไม่มีคนท่ีจะไปอยู่ในจุดนั้น	 จากเดิมท่ีน้องเขาทำาเพ่ือ 

ตอบสนองความต้องการของตัวเอง	 แต่ในเชิงพาณิชย์ 

เขายังนึกไม่ออก	 ผมก็ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้เขาข้าม

กำาแพงน้ีไปให้ได้	 ให้ไอเดียเขา	ประกอบกับความรู้และ

ศกัยภาพในตวัของนอ้งเขามเีพียงพอท่ีจะตอ่ยอดไดอ้ยู่แล้ว	

จึงผ่านมาถึงจุดน้ี	 และต่อจากนี้ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นมันจะ 

ตกถึงประเทศชาติทันที”	 คือความเห็นของอาจารย์หนุ่ย	 

ในฐานะที่เป็นทั้งคณะกรรมการและผู้ใช้งาน	โดยอาจารย์

ได้ช่วยให้คำาแนะนำาที่เป็นคุณมากมาย	จนทำาให้	Air	Boat	

ของโบ๊ตพัฒนาจนเข้าใกล้จุดที่จะสำาเร็จกลายเป็นจริง	

	 ตัวยานที่พัฒนาต่อยอดนี้	โดยรวมยังมีคุณสมบัติ

คล้ายๆ	 เดิม	 แต่สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด	 คือ 

การที่โบ๊ตเพิ่มส่วนของ	Autopilot	เข้าไป

	 “จากเดิมท่ีจะสร้างโปรแกรมเพ่ือช่วยให้มนุษย์

บังคับยานได้ง่ายขึ้น	 แต่ในการปฏิบัติภารกิจ	 บางครั้ง

มนุษย์ก็เป็นปัจจัยท่ีทำาให้ภารกิจล้มเหลวเองนะครับ	 เช่น	

เกิดอาการล้า	หรือสมาธิหลุด	ทำาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจ	

จากคำาแนะนำาของอาจารย์	 ผู้ใช้งาน	และอีกหลายๆ	คน	 

ผมเลยไดแ้รงบนัดาลใจใหม	่คอืจะปรบัให้	Air	Boat	ทำางาน

อย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้น	โดยมนุษย์ไม่ต้องเป็นผู้ควบคุม

แล้ว	 เพียงแค่กำาหนดภารกิจให้	 Air	 Boat	 ก็จะทำางาน 

ตามคำาสั่งนั้นครับ”	โบ๊ตว่าพลางอมยิ้ม	

	 ทำาใหเ้วอรช์นัลา่สดุของ	Air	Boat	มคีณุสมบตัเิปน็

อากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	

ทีผู่ใ้ชง้านสามารถกำาหนดภารกิจให้ทำางานไดโ้ดยอตัโนมตั	ิ

เมื่อกดปุ่ม	 Run	 ยานจะทำางานตามคำาสั่งที่ต้ังไว้ได้เอง 

จนเสร็จสิ้นภารกิจ	 เพราะได้ออกแบบให้ควบคุมเส้นทาง 

การเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ	 (Autopilot)	ควบคุมระยะไกล

ผ่านการใชร้โีมตบงัคบัวทิยุ	(Remote	Control)	โดยผูใ้ชง้าน

ไม่ต้องควบคุมเองด้วยระบบ	GPS	 (Global	 Positioning	

System)	 สั่งการภารกิจหรือวางแผนเส้นทางการบิน

อัตโนมัติผ่านสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้	

สามารถส่งและบันทึกภาพ	 รวมถึงวิดีโอความละเอียดสูง

มายังสถานีรบัภาพทีผู่ใ้ชง้านประจำาการอยู่ไดต้ามเวลาจรงิ	

(Real	time)	และได้ออกแบบให้ใช้งานในระดับเพดานบิน

ที่ต่ำ�มากๆ	ได้	คือ	1-2	เมตรเหนือพื้น	

	 ด้วยสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่นนี้	 ทำาให้

โบ๊ตเปลี่ยนชื่อให้กับ	 Air	 Boat	 เสียใหม่ว่า	MAR	 หรือ	 

Military	Assistance	Robot	โดยล่าสุดโบ๊ตได้สร้าง	MAR	

Prototype	 และนำาไปทดสอบการบินแล้วท่ีศูนย์การ 

ทหารปืนใหญ่	 จ.ลพบุรี	 คาดว่าเราน่าจะได้เห็น	 MAR	

ต้นแบบของจริงกันในอีกไม่นานเกินรอ	 ซึ่งเขาหวังว่า 

หน่วยงาน	หรือบริษัทน่าจะนำาไปใช้งานได้
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 “ผลงานช้ินน้ีสามารถพัฒนาไปถึงข้ันเป็นก่ึง Hover- 
craft  ก่ึงยานบินได้ และถ้าถึงข้ันน้ัน มันสามารถต่อยอดไปสู่
การใช้งานในแขนงอื่นๆ ได้ เช่น งานกู้ภัย ช่วยเหลือผู้คนที่
ติดอยู่ ในอาคารไฟไหม้ นำาไปใช้แก้ปัญหาการก่อการร้าย 
ในภาคใต้ คนร้ายอยู่ ในสวนยาง ส่งยานลำาเล็กๆ บินไปดูได้ 
คือในระดับนี้เมืองไทยยังไม่เคยมี ถ้าต่อยอดสำาเร็จจะเป็น
เจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะ และถึงนาทีนี้ผมเชื่อม่ันว่า  
น้องเขาทำาได้ครับ” อาจารย์หนุ่ยกล่าว

เติบโตไปบนเส้นทางนักพัฒนา
	 จากความชืน่ชอบและพ้ืนฐานทกัษะดา้นวิศวกรรม

ที่มีอยู่ในตัว	บวกแรงบันดาลใจท่ีได้รับจากรุ่นพ่ีท่ีประสบ

ความสำาเร็จ	 นำามาสู่การเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ	 ปี	 2	 

ผ่านการอบรม	ฝึกฝน	แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการ	และ

พัฒนารูปแบบการทำางานด้วยการลงไปสัมผัสกับผู้ใช้จริง	

จนถึงวันที่ผลงานของตนใกล้จะสำาเร็จลุล่วง	และมีโอกาส

ต่อยอดไปสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกมากมาย	

โบ๊ตยอมรับว่า	เขาไม่เคยนึกฝันว่าจะเดินมาถึงจุดนี้

	 “ไมเ่คยคดิว่ามนัจะมาถึงจดุนีค้รบั	ไมเ่คยคดิว่าจะ

ได้มาทำาผลงานให้คนอื่นใช้ได้จริง	ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก”	

คุณธนชัย  อำานวยสวัสดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม็กเซล เทคโนโลยี จำากัด

โบ๊ตเล่าแบบเขินๆ

	 และเมือ่ลองมองย้อนกลบัไปบนเสน้ทางทีผ่า่นมา	

ส่ิงท่ีทำาให้เดก็หนุม่ก้าวมาถึงจดุนี	้ไมใ่ชแ่คเ่พียงความรูแ้ละ

ทักษะที่มีอยู่ในตัว	แต่คือพลังใจที่มุ่งมั่น	ไม่ย่อท้อ	

	 “ความตั้งใจมีส่วนสำาคัญมากครับ	 ผมตั้งใจกับ 

งานชิ้นนี้มาก	แม้จะมีมรสุมชีวิตมากมายช่วงที่ผ่านมา	ทั้ง

การเรียนการสอบ	 เพราะผมเป็นนักเรียนทุนของ	 สวทช.	

(สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)	

ด้วย	 แต่ผมก็ไม่ท้อ	 เพราะสิ่งที่ผู้ใช้อยากได้	 ผมมองเป็น

ความท้าทายของผม”	โบ๊ตกล่าวด้วยแววตามุ่งมั่น

	 กับอีกปัจจัยสำาคัญ	 น่ันคือ	 โอกาสท่ีได้รับจาก

โครงการซึ่งช่วยสนบัสนนุใหเ้ขาไดพ้ฒันาตวัเองอยา่งมาก	

	 “โครงการทำาใหผ้มได้พัฒนาตัวเองอยา่งมากครับ	

ถ้าไมไ่ดเ้ขา้โครงการน้ี	ผมก็คงทำางานโดยใชต้วัเองเปน็ทีต่ัง้

ตลอด	 (หัวเราะ)	 น่ีเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของผมก็ว่าได้	 

รวมไปถึงการได้ไปอบรมและลงมือปฏิบัติจริง	 ท้ังเรื่องท่ี

ถนัดและไม่ถนัด	อย่างอบรมเรื่องธุรกิจ	ผมไม่ถนัด	แต่พอ 

ได้เปิดใจเรียนรู้มันก็ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่ตัวเราเอง”	 

เด็กหนุ่มทิ้งท้าย
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	 อีกไม่นาน	คนไทยน่าจะมีโอกาสได้เห็น	Hovercraft	ที่ชื่อ	MAR	

ปรากฏโฉมออกมาในแวดวงยานยนต์และอากาศยานบ้านเรา	 และ 

น่าภูมิใจตรงท่ีเป็นผลผลิตจากความสามารถของเยาวชนไทยท่ีมีใจรัก 

ทางด้านอากาศยานคนนี้

	 และที่น่าภูมิใจย่ิงกว่า	 MAR	 นั่นคือ	 ด้วยโอกาสท่ีได้รับและ 

ความตั้งใจจริง	 ได้ทำาให้โบ๊ตในวันน้ีเติบโตข้ึนเป็นนักพัฒนาอย่างเต็มตัว	

เปรียบเหมือนกับการได้ก้าวข้ึนมายืนอยู่บนรันเวย์แห่งนักพัฒนาท่ีทอดยาว

ไปสู่อนาคต	และพร้อมที่จะก้าวไปพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป


